

ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 20/3, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quốc gia, triển khai Quyết định số 90-QĐ/TW, ngày 6/12/2022 của Ban Bí thư về ban hành quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong công an tỉnh, thành phố; quán triệt Nghị quyết số 16-NQ/ĐUCA, ngày 18/1/2023 của Đảng ủy Công an Trung ương về tăng cường công tác chính trị, tư tưởng đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xác định mục tiêu, yêu cầu, giải pháp cụ thể đối với công tác chính trị, tư tưởng trong CAND; đánh giá 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12-

NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các đơn vị, địa phương. Hội nghị đã tập trung quán triệt, triển khai Quyết định số 90 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 16 của Đảng ủy Công an Trung ương và đánh giá 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ

Chính trị, rút kinh nghiệm những vấn đề còn tồn tại, để ra giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới gồm 4 quan điểm chỉ đạo, 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Nghị quyết được Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc đến các chi bộ, đảng bộ, đảng viên, được các tầng lớp nhân dân ủng hộ và thực hiện hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đã xác định rõ công tác đảng, chính trị, tư tưởng, xây dựng lực lượng CAND là

một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, trở thành nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội. Tính đến tháng 3/2023, có 50 tỉnh, thành ủy ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng và phát triển để án đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an tỉnh, thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 63/63 công an địa phương thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc trong nội bộ nhằm tập trung tham mưu ban chỉ đạo tỉnh, thành phố nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện đề án.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương khẳng định Nghị quyết số 12 được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, khoa học, bài bản trong hệ thống chính trị. Việc ban hành Nghị quyết là một chủ trương đúng đắn, kịp thời, có ý nghĩa quan trọng, mang tầm chiến lược đối với công tác bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng CAND nói riêng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, là một nhiệm vụ chính trị cam go, quyết liệt, cần nhiều giải pháp đồng bộ, đòi hỏi Đảng phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện. Đồng chí đề nghị toàn lực lượng CAND quyết tâm thực hiện khẩu hiệu hành động "Xây dựng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại"; nghiên cứu xây dựng và triển khai quyết liệt, hiệu quả các đề án, dự án hiện đại hóa các lực lượng công an. Tăng cường và mở rộng các hoạt động thông tin, tuyên truyền, đẩy mạnh công tác kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện.

200 VẬN ĐỘNG VIÊN...

(Tiếp theo trang 1)



Phần thi của các câu lạc bộ được đầu tư công phu về đội hình, trang phục biểu diễn, độ khó của tiết mục.

Giải mùa xuân Thái Bình năm 2023 lần đầu tiên được tổ chức đã thu hút 200 vận động viên đến từ 10 câu lạc bộ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Các vận động viên thi đấu hết mình, thả hồn vào những con lân, sư hổ báo trên người với bước đi uyển chuyển, khi nhịp nhàng, duyên dáng, khi oai hùng theo nhịp trống, phách. Mỗi phần thi được chấm điểm theo các tiêu chí như độ khó, thời gian, trang phục biểu diễn... Giải thu hút rất đông khán giả đến theo dõi, cổ vũ các vận động viên, câu lạc bộ. Thông qua giải góp phần bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa, thể thao đặc sắc của tỉnh Thái Bình.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI...

(Tiếp theo trang 1)

Buổi chiều, các đại biểu chất vấn đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về: Giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp không để xảy ra việc bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội; nâng cao chất lượng kiểm

sát việc giải quyết vụ án hình sự, vụ việc dân sự; nâng cao hiệu quả hoạt động của Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, nhất là nâng cao tỷ lệ phát hiện tội phạm... Đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và đồng chí Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, lãnh đạo các bộ, ngành liên quan đã nghiêm túc

nhìn nhận và trả lời các vấn đề đại biểu Quốc hội chất vấn, chỉ rõ nguyên nhân của tồn tại, hạn chế tình trạng trên, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Kết luận phiên chất vấn, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đánh giá câu hỏi của các đại biểu đúng, trúng vấn đề cử tri, xã hội quan tâm; thủ trưởng các ngành đã nắm chắc thực trạng của ngành, cấu thị lắng nghe, tiếp thu, thẳng thắn giải trình

hiện diện và trả lời các vấn đề nhiều vấn đề đại biểu chất vấn, đồng thời tán thành giải pháp thủ trưởng các ngành đề ra. Đồng chí đề nghị thủ trưởng 2 ngành tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp, xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội. Tiếp tục triển khai hiệu quả phiên tòa trực tuyến. Tiếp tục thực hiện cơ chế "Công tố song hành điều tra", bảo đảm công bằng, nhân văn trong xử lý, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; làm tốt hoạt động giám định tư pháp, định giá tài

sản sai phạm; nâng cao chất lượng kiểm sát viên thông qua đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ gắn với vụ việc, vụ án cụ thể... Các bộ, ngành thực hiện tốt lời hứa trước cử tri. Các cơ quan của Quốc hội tổ chức giám sát việc thực hiện những nội dung chất vấn nhằm đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết về phiên chất vấn và trả lời chất vấn để triển khai thực hiện hiệu quả.

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU THĂNG LONG Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Chiều ngày 19/3, Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long (Công ty Thăng Long) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028 với sự tham gia của hơn 80 đại biểu đại diện cho gần 1.200 đoàn viên, người lao động. 5 năm qua, Công đoàn Công ty Thăng Long đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do Đại hội Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề ra. Công đoàn Công ty đã triển khai nhiều phong trào rộng khắp và thu hút sự tham gia tích cực của đoàn viên, người lao động; thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp,

chính đáng cho đoàn viên, người lao động như bảo đảm việc làm, thu nhập, các chính sách bảo hộ hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... Công đoàn đã tham mưu Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội và từ thiện như: tham gia xây dựng quỹ "Mái ấm công đoàn" xây nhà tình nghĩa cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; kêu gọi ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng; chung tay cùng với tỉnh trong tổ chức các hoạt động trao quà tết cho công nhân, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh... Đầu nhiệm kỳ

2017 - 2022, Công đoàn Công ty có 668 đoàn viên, đến nay đã tăng lên 1.168 đoàn viên. Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Công ty Thăng Long đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục phấn đấu xây dựng tổ chức Công đoàn phát triển vững mạnh; nâng cao vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo mọi mặt cho người lao động. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn ngành Công Thương nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trao kinh phí hỗ trợ, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc, chiều ngày 20/3, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức trao kinh phí hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng cháu Phí Minh Hiếu, sinh năm 2014, thôn Thanh Long, xã Đông Hoàng (Đông Hưng) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền hỗ trợ 6 triệu đồng/năm. Chương trình "Mẹ đỡ đầu" được Hội Phụ nữ Công an tỉnh tích cực kết nối các đơn vị, tổ chức nhận đỡ đầu, chăm sóc, hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh khó

khăn. Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện chương trình, đến nay đã có 22 cháu trên địa bàn được nhận hỗ trợ từ chương trình. Hội Phụ nữ Công an tỉnh còn tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc, trao tặng nhiều phần quà gồm tiền mặt, trang thiết bị học tập, nhu yếu phẩm... hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng. Thông qua đó hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để các em có thêm điều kiện tiếp tục học tập, vươn lên trong cuộc sống.

Nhân rộng mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy"

Sau thời gian thí điểm, mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" và "Điểm chữa cháy công cộng" tại khu dân cư đã mang lại những tín hiệu tích cực. Dưới sự hướng dẫn và giúp đỡ của lực lượng công an, các địa phương đang tích cực nhân rộng mô hình, qua đó khuyến khích, đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy" và "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Nghệ hội chuông báo cháy vang lên, thành viên các hộ gia đình liên kế nằm trên đường 39A thuộc tổ dân cư số 2, thôn Liên Minh, xã Minh Tân (Đông Hưng) khẩn trương tập hợp về trước cửa gia đình mình để sẵn sàng phương tiện cùng hàng xóm hỗ trợ xử lý vụ việc liên quan đến cháy, nổ, mất an ninh trật tự (ANTT). Đây là một trong những tình huống giả định được các thành viên trong "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC)" thường xuyên luyện tập để sẵn sàng xử lý khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Ông Phạm Thành Đồng, tổ trưởng tổ dân cư số 2 chia sẻ: Tổ dân cư chúng tôi có 68 hộ với gần 200 nhân khẩu, trong đó nhà của nhiều hộ nằm xen kẽ với các gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về cháy, nổ. Được sự tuyên truyền, hướng dẫn của Công an xã Minh Tân, chúng tôi đã vận động các gia đình liên kế nhau thành lập được 9 tổ liên gia an toàn PCCC và 1 điểm chữa cháy công cộng. Từ khi mô hình thành lập đến nay, ý thức, trách nhiệm, kỹ năng PCCC và bảo đảm ANTT của người dân được cải thiện rõ rệt. Thông qua mô hình còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, quan tâm, sẻ chia của các gia đình thành viên trong tổ liên gia với cộng đồng.

Cùng suy nghĩ như ông Đồng, bà Vũ Thị Sen, tổ 5, phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) cho biết: Khi được Công an phường và cán bộ tổ dân phố tuyên truyền, gia đình tôi đã đồng thuận và vận động các hộ dân khác cùng tham gia vì nhận thấy mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" có ý nghĩa rất thiết thực. Nhờ được trang bị những kỹ năng về PCCC và cứu nạn,

cứu hộ (CNCH), mỗi người dân trong tổ liên gia đóng vai trò là lực lượng chữa cháy thường trực tại địa phương, xử lý nhanh đám cháy ngay từ ban đầu, tăng tối đa hiệu quả trong công tác bảo đảm an toàn về người và tài sản. Phòng, chống "giặc lửa" từ cơ sở được xác định là yếu tố then chốt, có vai trò quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác PCCC. Thực tế đã chứng minh

nhiều vụ cháy, sự cố nhỏ được người dân kịp thời phát hiện và sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu để chữa cháy rất hiệu quả, tránh gây cháy lớn trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến nơi. "Tổ liên gia an toàn PCCC" được thành lập có từ 5 - 15 hộ dân nhà liền kề nhau, bao gồm hộ gia đình và gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh, các hộ tự trang bị bình chữa cháy, các dụng cụ phá dỡ thông thường, lắp đặt chuông báo cháy khu vực trong và ngoài nhà, thiết kế ít nhất hai lối thoát nạn cho nhà ở của mình. Nút ấn và chuông báo cháy của các hộ gia đình trong tổ được liên kết với nhau, bảo đảm khi ấn bất kỳ nút nào, toàn bộ chuông đều kêu để báo động cho các hộ dân trong tổ liên gia biết và hỗ trợ chữa cháy, cứu người, cứu tài sản kịp thời; qua đó, tận dụng tối đa khoảng thời gian vàng trong chữa cháy, tránh để xảy ra cháy lớn, lan rộng. Cùng với đó, tại mỗi "Điểm chữa cháy công cộng" được trang bị bình chữa cháy xách tay và các dụng cụ phá dỡ, thang tre... sử dụng để cứu chữa cháy, cứu người, cứu tài sản ngay khi đám cháy mới xảy ra. Lực lượng công an xã đã tuyên truyền, hướng dẫn người dân các kiến thức, kỹ năng PCCC, cấp phát tài liệu cẩm nang PCCC trong gia đình, tại



Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hướng dẫn người dân kỹ năng sử dụng thiết bị chữa cháy ban đầu.

VŨ THƯ Kết nạp 523 đoàn viên

Tại khu lưu niệm Bác Hồ (thôn Đại Đồng, xã Tân Hòa), Huyện đoàn Vũ Thư phối hợp với các nhà trường vừa tổ chức lễ kết nạp đoàn viên cho thanh niên ưu tú là học sinh lớp 9, lớp 10 trên địa bàn.



Lãnh đạo Huyện đoàn và Đoàn Trường THPT Nguyễn Trãi trao huy hiệu đoàn và thẻ đoàn viên cho các đoàn viên mới kết nạp.

523 thanh niên ưu tú được kết nạp đoàn là học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Trãi và học sinh lớp 9 Trường THCS Minh Lãng, Song Lãng, Tân Hòa, Tân Phong, Phúc Thành (Vũ Thư). Lễ kết nạp đoàn viên được thực hiện tại địa chỉ cách mạng của huyện là hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Trong tháng 3/2023, huyện Vũ Thư kết nạp thêm 1.225 đoàn viên mới, đưa tổng số đoàn viên toàn huyện lên trên 27.000 đoàn viên. Việc kết nạp đoàn viên mới góp phần xây dựng tổ chức đoàn phát triển vững mạnh, đồng thời tạo điều kiện để mỗi đoàn viên được trải nghiệm, tham gia, khẳng định bản thân, đóng góp cho xã hội thông qua các hoạt động, phong trào sôi nổi, ý nghĩa của đoàn các cấp.

Tập huấn phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Trong 2 ngày 20 - 21/3, Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức tập huấn công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) cho cán bộ kỹ thuật các phòng, ban, hạt quản lý đề các huyện, thành phố thuộc Chi cục Thủy lợi đợt 2 năm 2023.

Các đại biểu được nghe lãnh đạo Chi cục Thủy lợi phổ biến các văn bản pháp luật hiện hành về đề điều và công tác quản lý đề, PCTT; công tác phối hợp với các bộ quản lý đề nhân dân tại các huyện, thành phố; thống nhất các biện pháp xử lý giữ đầu mối với những sự cố hư hỏng của đề, kè, cống trong mùa mưa bão. Phổ biến và cập nhật chế độ, chính sách về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; các nội dung, yêu cầu của công tác giám sát, quản lý công trình; một số chế độ định mức mới trong công tác xây dựng. Quy định về công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCTT, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đề điều. Thông qua tập huấn giúp đội ngũ cán bộ kỹ thuật các phòng, ban, hạt quản lý đề của các huyện, thành phố nâng cao nhận thức, trách nhiệm, công tác quản lý pháp luật về đề điều và kỹ năng hộ đề, góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối các công trình đề điều trong mùa mưa bão.